



**ĐA DẠNG HOÁ
VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC**



KHÁT VỌNG - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO

Năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một chủ trương đa dạng hóa và tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước bằng việc mở rộng, phát triển và nâng cao hiệu quả của các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế, hoặc giữa các vùng, địa phương trong cùng một quốc gia.

Nhà trường tích cực tìm kiếm và thiết lập quan hệ với nhiều đối tác khác nhau (các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...). Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị các hoạt động hợp tác, đảm bảo lợi ích từ các quan hệ hợp tác bền vững và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đa dạng hóa và tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố vị thế và uy tín Trường Đại học Thủ Dầu Một trên trường quốc tế; tăng cường giao lưu văn hóa, chia sẻ tri thức và công nghệ.

Quá trình đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác đã mang lại những lợi ích thiết thực cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một về cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, tiếp cận tri thức hiện đại; tăng khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu và phát triển kỹ năng mềm. Đối với giảng viên, tăng cơ hội nghiên cứu và học tập nâng cao ở nước ngoài; tiếp cận mạng lưới khoa học quốc tế để phát triển chuyên môn. Đối với xã hội, thúc đẩy nghiên cứu khoa học phục vụ các vấn đề kinh tế-xã hội Bình Dương và khu vực Đông Nam Bộ.



Lãnh đạo các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Hàn Quốc

ĐA DẠNG HÓA VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Năm 2024, việc đa dạng hóa và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một được đẩy mạnh, nổi bật với sự kiện Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp và làm việc với đoàn giáo sư đến từ các trường đại học Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm trao đổi, thảo luận các chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và các trường trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.



Trong năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Quốc gia Hanbat (Hàn Quốc) đã ký ghi nhớ hợp tác phát triển giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Năm 2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục là thành viên của dự án quốc tế “VIETNAM Music Universities Spurring – VIETMUS” của Cơ quan điều hành văn hóa và giáo dục châu Âu (The European education and culture executive agency - EACEA).



HỢP TÁC VỚI TỈNH YAMAGUCHI - NHẬT BẢN

Nhân chuyến thăm tỉnh Bình Dương kỷ niệm 10 năm hai tỉnh Yamaguchi và Bình Dương ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị, sáng ngày 19/12/2024, Đoàn lãnh đạo cao cấp tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) do ông Muraoka Tsugumasa – Thống đốc tỉnh Yamaguchi làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Thủ Dầu Một.

Theo TS. Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ: “Buổi gặp gỡ với Đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Yamaguchi hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một khởi đầu mới, tốt đẹp về việc thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một, chính quyền tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi để triển khai hiệu quả các hoạt động về giáo dục, đào tạo, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa. Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ nỗ lực hết mình mong được góp công sức để xây dựng tình hữu nghị bền chặt giữa tỉnh Bình Dương và Yamaguchi nói riêng, giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản nói chung”.



TS. Đoàn Ngọc Xuân - Hiệu trưởng trao quà lưu niệm của nhà trường đến ông Yoshida Mitsuhiro - Chủ tịch Ủy ban điều hành Hội đồng tỉnh Yamaguchi



Theo đề xuất hợp tác của lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yamaguchi sẽ nghiên cứu và thúc đẩy các chương trình hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên và hai địa phương

Ngày 01/3/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một triển khai hợp tác với Xelex Group - doanh nghiệp kiến tạo nền tảng cho nền công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và vi mạch Việt Nam: (1) Tổ chức tuần lễ trải nghiệm sản phẩm của Xelex Group tại Trường Đại học Thủ Dầu Một: máy tính bảng, laptop, phần mềm “Học tốt AI”; (2) Phối hợp xây dựng chính sách ưu tiên cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một khi sử dụng các sản phẩm của Xelex Group; (3) Tổ chức cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một tham quan thực hành, thực tế tại Xelex Group; (4) Trao đổi nhân lực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy khối ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện - điện tử; (5) Phối hợp triển khai ứng dụng “Mạng Nhà Nông” và các hoạt động khác giữa Xelex Group, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương.



Ngày 28/3/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một hợp tác với Công ty TNHH SMC Corporation Việt Nam nhằm thúc đẩy các chương trình hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài trợ thiết bị thực hành tự động hóa – khí nén phục vụ công tác giảng dạy, thực hành – thực tập cho sinh viên khối ngành kỹ thuật công nghệ.



Ngày 12/4/2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một hợp tác toàn diện về giáo dục và nghiên cứu với Hiệp hội Giáo dục và trao đổi Châu Á, góp phần gắn kết chặt chẽ và không ngừng phát triển tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, giữa các tổ chức giáo dục Nhật Bản và tỉnh Bình Dương.



Ngày 17/4/2024, hợp tác giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và công ty TNHH Esuhai nhằm mở rộng cơ hội học tập, làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.

